
sþ. 260. Fyrirspurn [143. mál]
til utanríkisráðherra um fyrirhugaðan flutning á aðalviðhaldsstöð Loftleiða til
KefIa víkurflugvallar.

Frá Jóni Skaftasyni.

Hvenær er að vænta niðurstöðu frú utanríkisráðuneytinu við málaleitan Loft-
leiða frá 12. sept. s. I. um aðstoð og fyrirgreiðslu við fyrirhugaðan flutning á aðal-
viðhaldsstöð félagsins frá Bandaríkjunum og til KeflavikurfIugvallar ?


